



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดการสอบคัดเลือก ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำหนดมาตรการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงรายทุกเขต ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่สามารถจะช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก
๒. ห้ามแอบอ้างตนเอง หรืออ้างบุคคลอื่นกับบุคคลใดหรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้หลงเชื่อว่าตนเองหรือบุคคลอื่น สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก
๓. ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตกับบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัท สำนักพิมพ์ หรือตัวแทนในการขาย แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ เพื่อให้บุคคลใดหรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหลงเชื่อว่าเป็นตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ ในการคัดเลือก

๔. ห้ามกระทำการในลักษณะกวดวิชาหรือติวข้อสอบ เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาที่คัดเลือกในครั้งนี เพื่อให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือบุคคลใดหลงเชื่อว่าเป็นแนวข้อสอบในการใช้คัดเลือกโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

๕. ให้ช่วยกันสอดส่อง ผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในการคัดเลือกโดยมิชอบหรือโดยทุจริต หรือเรียกร้อยเงินทอง ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งหรือส่งจดหมายปิดผนึกทางลับถึง นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยตรงหรือทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๖-๑๔๑๓-๔๑๗๗ หรือแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๑-๑๔๓๗ พร้อมแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

๖. ห้ามบุคคล ร้านค้า บริษัท หรือสำนักพิมพ์ใด ๆ นำหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างหรือแนวข้อสอบเพื่อขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการใด ๆ ภายในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย